

# VĨNH LONG TÍCH CỰC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

✎ Vương Thị Thu Hương

P. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

**Kết quả thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới**

Trong 19 tiêu chí nông thôn mới, tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm) là tiêu chí gắn liền với công tác phát huy vai trò “*chủ thể*” của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại mỗi địa phương trong tỉnh. Do xác định yếu tố thành công của tiêu chí là khơi dậy ý thức đi đôi với huy nguồn lực và sự tích cực đồng thuận của người dân trong thực hiện tiêu chí. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi





trường được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các địa phương rất quan tâm và tập trung chỉ đạo. Hiện có 100% xã triển khai xây dựng mô hình mẫu áp tôi “*sáng - xanh - sạch - đẹp*”.

Qua thực tế nhận thấy, trong quá trình tổ chức thực hiện 19 tiêu chí và cụ thể là tiêu chí 17 thì giải pháp phát huy vai trò của các đoàn thể trong tuyên truyền vận động người dân đồng tình và hưởng ứng thực hiện được các cấp ủy đặc biệt quan tâm trong quá trình chỉ đạo điều hành. Do đó, tình trạng ô nhiễm môi trường cơ bản đã được giải quyết. Hầu hết các xã đều có hợp đồng với đơn vị thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, từ đó đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nói riêng và công tác bảo vệ môi trường nói chung.

Trong những năm qua, phong trào thi đua xây dựng áp tôi, nhà tôi “*sáng - xanh - sạch - đẹp*” có sức lan tỏa rộng, tạo nên không khí thi đua sôi nổi giữa các ấp trong xã, giữa các xã trong huyện và giữa các huyện, thị trong tỉnh. Như vậy từ kết quả đạt được qua việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới chúng ta đều nhận thấy bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, khang trang, sạch đẹp hơn; góp phần tạo nên một diện mạo mới cho nông thôn Vĩnh Long.

**Các vấn đề còn tồn tại, thách thức đối với việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới**

Trước tiên là tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất nông nghiệp như việc sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt; tình trạng chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ... đang tiếp tục

gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân, doanh nghiệp còn thấp.

Bên cạnh đó phải kể đến là Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với tiêu chí môi trường được bổ sung và nâng chất thêm các chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia; cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; tỷ lệ hộ gia đình có các công trình vệ sinh đảm bảo 3 sạch (theo nội dung cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động); tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm... Như vậy, tiêu chí môi trường được quy định nâng lên về chất lượng, thêm nhiều chỉ tiêu theo định hướng nhằm đạt được mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Đây chính là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức không nhỏ đối với các địa phương, đòi hỏi Ban chỉ đạo nông thôn mới các xã phải chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch và giải pháp tối ưu nhất nhằm giữ vững tiêu chí (đối với các xã trước đây đã đạt theo chuẩn cũ) và phấn đấu để được công nhận đạt tiêu chí đối với những xã chưa đạt.

**Nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong thời gian tới**

*Thứ nhất*, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tuyên truyền.

Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội đặc biệt là Hội phụ nữ tại các địa phương trong công tác tuyên



truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn nông thôn mới.

*Thứ hai*, tăng cường bảo vệ môi trường làng nghề, trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản.

Hướng dẫn các hộ nông dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, biết lựa chọn vị trí xây chuồng trại đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường.

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất tại các làng nghề, các cơ sở nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm và giết mổ gia súc, gia cầm hoàn thành hồ sơ thủ tục pháp lý về môi trường theo đúng quy định hiện hành.

*Thứ ba*, 100% xã trên địa bàn tỉnh phải có giải pháp thực hiện cảnh quan môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Hướng dẫn các xã đầu tư và hoàn thiện hệ thống cây xanh phù hợp với quy hoạch; việc trồng cây không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không làm hư hại các công trình công cộng và công trình của nhân dân; không tiết ra các chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Vận động nhân dân giữ gìn các khu vực công cộng (chợ, đường làng, ngõ xóm, hệ thống sông, rạch...) luôn được vệ sinh sạch sẽ, không có hiện tượng xả nước thải, chất thải rắn không đúng quy định, gây mất mỹ quan.

*Thứ tư*, tiếp tục triển khai làm tốt công tác thu gom chất thải rắn, xử lý nước thải tại các khu dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

Tuyên truyền trong nhân dân và Ban chỉ đạo nông thôn mới các xã phải có giải pháp cụ thể để thu gom, vận chuyển và xử

lý toàn bộ lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; chất thải rắn trong sinh hoạt; xử lý chất thải rắn y tế... theo đúng quy định.

Các khu dân cư phải có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt và áp dụng biện pháp xử lý nước thải phù hợp trước khi đổ vào kênh, mương, sông, hồ...

*Thứ năm*, hướng dẫn các hộ gia đình và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuyên truyền, vận động để các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã nông thôn mới (trừ hộ gia đình, cơ sở sản xuất chỉ để tiêu dùng, không bán sản phẩm ra thị trường) tuân thủ đúng các quy định về an toàn thực phẩm tương ứng với các loại hình sản xuất kinh doanh.

*Thứ sáu*, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, chấp hành đúng quy định về vệ sinh môi trường trong hoạt động mai táng và hỏa táng.

*Thứ bảy*, về chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia tính tới thời điểm hiện nay là 70,8%, đã đạt mức quy định của xã nông thôn mới. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân lắp đặt thêm đồng hồ mới để nâng tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch lên cao hơn nữa góp phần quan trọng vào việc giữ gìn sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Như vậy, nước sạch nông thôn hay nói cách khác là tiêu chí môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, chính là một nhân tố quan trọng góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dục ý thức sản xuất sạch - an toàn và tạo nên một diện mạo mới tại các xã nông thôn mới./.